



PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THỨ X HỘI ĐỒNG ĐHQGHN: NHẤT TRÍ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TOÀN DIỆN CHO SINH VIÊN TẠI HÒA LẠC VÀ CÁC NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG KHÁC

NGÀY 6/7/2023, HỘI ĐỒNG ĐHQGHN NHIỆM KÌ 2018-2023 ĐÃ TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THỨ X VỚI SỰ CHỦ TRÌ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG, GIÁM ĐỐC ĐHQGHN LÊ QUÂN.

↳ MINH KHÔI

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 220/NQ-HĐ ngày 01/02/2023, Nghị quyết số 1637/NQ-HĐ ngày 12/5/2023, Nghị quyết số 1834/NQ-HĐ ngày 29/5/2023 của Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo một số kết quả nổi bật thực hiện kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Báo cáo phương án kiện toàn Hội đồng ĐHQGHN; Báo cáo định hướng phát triển Bệnh viện Đại học Y Dược; Báo cáo về việc thí điểm đào tạo trực tuyến tại ĐHQGHN; Báo cáo về việc đổi mới hoạt động đào tạo của các Trường THPT thuộc ĐHQGHN; Báo cáo về việc thu hút và đào tạo sinh viên Nam Trung Bộ và Nam Bộ tại ĐHQGHN; Báo cáo về việc triển khai chương trình giáo dục toàn diện cho

sinh viên chính quy năm thứ nhất học tập tại Hòa Lạc.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, ĐHQGHN xây dựng và triển khai các Đề án: Thu hút và đào tạo lưu học sinh miền Nam và Nam Trung bộ tại ĐHQGHN; Chương trình giáo dục toàn diện cho sinh viên năm nhất tại Hòa Lạc; Thí điểm đào tạo trực tuyến tại ĐHQGHN. ĐHQGHN đã ủy quyền cho các đơn vị đào tạo kí điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đào tạo cho khoảng 6.000 học sinh, sinh viên học tập tại Hòa Lạc.

Về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, ĐHQGHN tập trung đầu tư phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh và chuẩn bị các điều kiện về cơ chế cũng như nguồn lực để thành

lập các doanh nghiệp spin-off. Triển khai các Đề án, chương trình KHCN trọng điểm: Thí điểm liên kết giữa đại học, doanh nghiệp và nhà đầu tư ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ giai đoạn 2023-2028; Chương trình Tây Bắc giai đoạn 2. ĐHQGHN đã ban hành và triển khai: Khung ICT đô thị Đại học thông minh của ĐHQGHN; Hướng dẫn về bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật cơ sở dữ liệu trên các nền tảng công nghệ thông tin; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển đại học số năm 2023.

Về công tác tổ chức và phát triển đội ngũ, ĐHQGHN triển khai xây dựng các đề án: Đề án phát triển Trường ĐH Hà Tĩnh trở thành trường đại học thành viên của ĐHQGHN; Đề án phát triển khối khoa học sức khỏe trong



ĐHQGHN; Hoàn thành thủ tục tiếp nhận bàn giao Bệnh viện Xây dựng từ Bộ Xây dựng về ĐHQGHN tổ chức lại thành Bệnh viện Đại học Y Dược; Tiếp nhận 93 tiến sĩ hướng tới hoàn thành mục tiêu thu hút 500 tiến sĩ, nhà khoa học trẻ tới năm 2025 đảm bảo đội ngũ kế cận trong giai đoạn phát triển mới.

Về Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc, đã ký Hiệp định vay phụ giữa Bộ Tài chính và ĐHQGHN và Hợp đồng cho vay lại vốn nước ngoài với Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Đồng thời, ĐHQGHN đã hoàn thành khu quảng trường tổ chức sự kiện, công viên trung tâm; khu thể dục thể thao phía Nam; Dự án ĐTXD Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (QG-HN04).

Trong thời gian qua, ĐHQGHN đa dạng hoá các hoạt động hợp tác trong nước nhằm gia tăng nguồn lực phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao vị thế của ĐHQGHN. ĐHQGHN cũng là điểm đến của nhiều nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các quốc gia và tổ chức quốc tế. Cùng với đó, ĐHQGHN đã xúc tiến hợp tác, phát triển đối tác, thúc đẩy triển khai và khai thác hiệu quả hợp tác với các đối tác quốc tế như: thúc đẩy xây dựng và triển khai các dự án quốc tế (VIBE, PHER..); thúc đẩy xúc tiến các dự án hợp tác công tư (PPP).

Tại phiên họp, các đại biểu cho ý kiến về từng nội dung được trình bày. Hội đồng thống nhất cao với phương án kiện toàn thành viên đương nhiệm Hội đồng ĐHQGHN. Các thành viên

Hội đồng cũng cho rằng, thí điểm đào tạo trực tuyến tại ĐHQGHN là cấp thiết, góp phần thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, thúc đẩy chuyển đổi số và hội nhập quốc tế trong giáo dục. Nhiều ý kiến bày tỏ ấn tượng với tầm nhìn của lãnh đạo ĐHQGHN khi triển khai Đề án giáo dục toàn diện cho sinh viên chính quy năm thứ nhất học tập tại Khu đô thị ĐHQGHN Hòa Lạc bắt đầu từ học kỳ I, năm học 2023-2024 và cho rằng điều này sẽ góp phần lan tỏa sự khác biệt của chất lượng sản phẩm đào tạo của ĐHQGHN.